



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
โดยวิธีทอดตลาด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขายโดยวิธีทอดตลาด (จำนวน ๑ กอง) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๑๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ เรื่องขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย ดังนี้

๑. กำหนดพิจารณาคุณสมบัติผู้ทำการขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคา สามารถดูสภาพพัสดุชำรุดฯ ที่จะทำการขายได้ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ หากผู้ประสงค์จะประมูลหรือเสนอราคารายใด ไม่มาดูสภาพพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะประมูลหรือเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุดังกล่าวดีแล้ว และยอมรับในสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ มิได้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๒.๑ กำหนดการรับลงทะเบียนผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคา โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคา ต้องมาลงทะเบียนเข้าเสนอราคาพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลขผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๐ - ๐๘.๕๕ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรณี โดยผู้สนใจจะประมูลหรือเสนอราคารายใดที่ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเริ่มเปิดตลาดเสนอราคา ด้วยวาจา เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยถือเวลานาฬิกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่แสดงไว้ ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและวางหลักประกันเท่านั้น โดยแนบสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารมายื่นให้แก่คณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี้

- ๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน และมีรูปถ่าย และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ใบ
- ๒) กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบ อำนาจกรณีที่มีผู้มีอำนาจไม่ได้มาดำเนินการเอง จำนวน ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาด

๓.๑ การขายจะใช้วิธีการโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลหรือเสนอราคาด้วยวาจา และต้อง เสนอราคา เป็นเงินบาทเท่านั้น ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในราคารวม และต้อง เสนอราคาไม่ต่ำกว่า ราคากลางที่คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดประกาศ ให้ทราบ โดยราคาที่เสนอเพิ่มแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคา ต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขาย ทอดตลาดในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดจะเป็นผู้ชี้ขาด

๓.๓ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดประมูลหรือผู้เสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จะทำการปิดประมูลราคาขาย โดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้ประมูลหรือผู้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะประมูลหรือผู้เสนอราคา และประธาน กรรมการขายทอดตลาด จะแสดงการตกลงด้วยการยกป้าย “ตกลงรับราคา” ทั้งนี้ การตัดสินใจชี้ขาดของคณะกรรมการ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลราคาหรือ ผู้เสนอราคารายอื่นมีสิทธิ์เสนอราคาที่สูงกว่าได้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลหรือเสนอราคา ต้องวางหลักประกัน ต่อคณะกรรมการดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด เป็นเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จะคืนหลักประกันให้ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลหรือผู้เสนอราคาทันที หลังทราบผล การประมูลหรือเสนอราคา หรือหากไม่ประสงค์จะประมูลหรือเสนอราคา สามารถขอรับคืนได้ทันที **ยกเว้น ผู้ที่ชนะการประมูลหรือเสนอราคา จะต้องชำระค่าทรัพย์สินที่เสนอราคาได้ก่อนทำการขนย้ายเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจพื้นที่หากไม่เกิด ความเสียหายใดๆ จึงจะคืนหลักประกันดังกล่าว**

๓.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาด แม้จะประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะประมูลราคาหรือเสนอราคาทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ ว่าการประมูลราคาขายทอดตลาด โดยกระทำไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเด็ดขาดและผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือ ฟ้องร้องบังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการ

๓.๖ พัส্তুที่นำมาขายทอดตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันเสนอราคา โดยขายตามสภาพที่เห็น ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้พัส্তুที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้

๓.๗ ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้ ต้องชำระเงินค่าพัส্তুทั้งหมด เป็นเงินสด ของราคารวมที่เสนอราคาได้ ภายในวันทำการแต่ไม่เกินเวลาทำการ (๑๖.๓๐ น.) โดยนำเงินสดไปชำระที่งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วนำไปเสร็จรับเงิน มาแจ้งแก่คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัส্তু โดยวิธีขายทอดตลาดทันที หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะริบหลักประกันผู้ที่เสนอราคาได้ทั้งหมด

๓.๘ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรับราคาสูงสุดแล้ว ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้ จะต้องทำการขนย้ายพัส্তু โดยจะต้องขนย้ายพัส্তুชำรุด และเศษซากวัสดุทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมทั้งดูแลความสะอาดเรียบร้อย บริเวณพัส্তুชำรุดที่ขนย้ายออก และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วน หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้ จะต้องเสียค่าสถานที่วันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทุกวันที่เกินกำหนด โดยหักจากหลักประกันเงินสด หากเกิดความเสียหายใดๆ ในระหว่างที่ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้ ยังไม่รับสิ่งของไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น และในระหว่างการขนย้ายพัส্তুต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ประมูลหรือผู้เสนอราคาได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๓.๙ ก่อนจะเริ่มเข้ามาทำการขนย้ายพัส্তুชำรุด ผู้ชนะการประมูลหรือผู้เสนอราคา ต้องทำหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำการขนย้ายไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดที่จะนำเข้ามาขนย้ายพัส্তু เพื่อให้คณะกรรมการจำหน่ายพัส্তুใช้ในการตรวจสอบ

๓.๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าผู้เข้าประมูลหรือผู้เสนอราคาพัส্তুที่ชำรุด เสื่อมสภาพทุกรายทราบข้อความตามประกาศนี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกประการ

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัส্তু กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ ๒๓๔ ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ต่อ ๔๑๑๑๗-๘ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.inven.lru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายละเอียดแนบท้าย

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ ที่	รายการพัสดุ	สภาพพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ ตู้เก็บเอกสารระบบพวงมาลัย โต๊ะ ชั้นวางของ พัดลม เก้าอี้ เครื่องโทรสาร ชั้นวางทีวี และอื่นๆ ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	ขายเหมารวมทั้งหมด (จำนวน ๑ กอง) รวมราคากลาง ขั้นต่ำที่ประเมินได้ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ -เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ โต๊ะคอมพิวเตอร์ -อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -ทีวี กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่น CD เครื่องเสียง โทรโข่ง ลำโพงช่วยสอน ลำโพง ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -ถังน้ำสแตนเลส เครื่องทำน้ำเย็น -ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	
๕	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย สไลด์ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และอื่นๆ ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	
๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -ไนโตรเจนฟอสฟอรัส Hot air Oven ตู้แช่แข็ง ตู้ครอบกระจกอลูมิเนียม หม้อน้ำไฟฟ้า เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เครื่องวัดค่าวอเตอร์ และอื่นๆ ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	
๗	ซาก-เศษวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ (เศษเหล็ก เศษไม้ และอื่นๆ) ฯลฯ	ชำรุด เสื่อมสภาพ	๑ กอง	

หมายเหตุ : ขายเป็นประเภท ซาก-เศษพัสดุ (ขายตามสภาพความเป็นจริง)

(ขายราคาเหมารวมทั้งหมด คิดเป็นจำนวน ๑ กอง) ราคากลางขั้นต่ำเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

ไม่ขายแยกชิ้น หรือแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง